

Poster ng Pagbubukod/Pagtatapon ng Basura mula sa Tahanan

Sundan ang patakaran sa pagbubukod ng basura. Itapon nang hindi lalampas sa itinakdang oras sa pinagtitiipunang lugar na itinakda ng asosasyon ng kapitbahayan ng inyong tirahan.

Mascot ng "Pagbabawas ng Basura at Pag-recycle" Risa-chan



タガログ語 日地区 (Distritong B)

Main content table with columns for 'Mga bagay na ibinubukod' (Items to be disposed), 'Araw ng pagkolekta' (Collection day), 'Pagtatapon sa pinagtitiipunang lugar' (Disposal location), and 'Aktuwal na halimbawa' (Actual examples). Rows include categories like 'Hindi nasusunog na basura', 'Nasusunog na basura', 'basura mula sa pagkain', 'Lata Bote PET bottle', 'Diyaryo Magasin Karton', 'Bateryang dry cell', 'Fluorescent light', 'Mga lalagyan at pambalot', and 'Mga bagay na hindi kinokolekta sa lungsod'.

Kapag maraming basurang itinapon nang minsanan

Basura incinerable (Mga damit, quilt (futon), tatami mat, muwebles na yari sa kahoy, atbp.)
(1) Maaaring ibasura kapag direktang dinala sa Clean Center (may bayad: 30 yen sa bawat 10kg).
Hindi kailangang gumamit ng nakatalagang supot o nakatalagang sticker dahil sisingilin ng salapi para sa bayad sa pagbabasura sa tanggapan ng Clean Center.

Makipagtulungan sa pag-recycle ng basurang mantikang panluto

Mangyari lamang na makipagtulungan dahil kinokolekta ang basurang mantikang panluto sa pakikipagtulungan ng mga 50 gasolinahan sa loob ng lungsod (Pakitingnan ang "Gabay sa Pagbubukod at Pagtatapon ng Basura mula sa Tahanan" na matatagpuan sa Dibisyon ng Kapaligiran sa Pamumuhay sa city hall o sa Pangkalahatang Tanggapan para sa mga detalye).

Paraan ng pagbili ng nakatalagang supot at nakatalagang sticker

Maaaring bumili ng nakatalagang supot at nakatalagang sticker sa mga supermarket, convenience store at iba pang may nakapaskil na sticker na nagpapahiwatig na tindahang mayroong nakatalagang supot at iba pa.

Kung sariling dadalhin (May bayad. Mangyaring itanong kapag dadalhin.)

Table with columns: Mga bagay, Pasiilidad ng pagbabasura, Oras ng paghatid ng basura. Rows include Basura incinerable and Basura no incinerable.

Table with columns: Para sa mga kalanungan, listing various barangays and their corresponding collection days and times.